



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885
[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

กรมส่งเสริมสหกรณ์วางระบบบริหารจัดการกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ยึดหลักความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

กรมส่งเสริมสหกรณ์วางระบบการบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ยึดหลักความโปร่งใสในการอนุมัติเงินกู้สำหรับสหกรณ์ ปี 2555 มีวงเงินจัดสรรสำหรับสหกรณ์ 3,030 ล้านบาท และได้อนุมัติให้สหกรณ์ 1,247 แห่งกู้ยืมไปเป็นเงินทั้งสิ้น 2,985.55 ล้านบาท สำหรับนำไปดำเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตหรือปล่อยสินเชื่อให้แก่สมาชิกนำไปใช้ประกอบอาชีพ

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยถึงแนวทางในการวางระบบการบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่วยงานเดียวในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีกองทุนอยู่ในความดูแลรับผิดชอบ โดยอยู่ภายใต้สำนักบริหารเงินทุนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) เป็นเครื่องมือที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ใช้ในการสนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้กับสหกรณ์ต่าง ๆ กู้ยืมไปเพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการแก่สมาชิก ทั้งในด้านการหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจและการลงทุนในทรัพย์สินสร้างโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถให้สหกรณ์เจริญก้าวหน้าอย่างเข้มแข็ง ในแต่ละปีกองทุนพัฒนาสหกรณ์จะอนุมัติเงินให้สหกรณ์กู้ยืมไปตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เฉลี่ยปีละไม่ต่ำกว่า 3,000 – 4,000 ล้านบาท

ในปี 2555 ได้จัดสรรวงเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์จำนวน 3,030 ล้านบาท และได้อนุมัติให้สหกรณ์ 1,247 แห่งกู้ยืมไปเป็นเงินจำนวน 2,985.55 ล้านบาท ซึ่งสหกรณ์ได้นำไปใช้ดำเนินโครงการพิเศษต่าง ๆ รวมถึงการนำไปส่งเสริมธุรกิจรวมซื้อ รวมขาย การปล่อยสินเชื่อให้แก่สมาชิกและลงทุนในทรัพย์สินของสหกรณ์ สำหรับแผนการจัดสรรวงเงินกู้ในปี 2556 ได้เตรียมวงเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ไว้จำนวน 2,300 ล้านบาท เป็นเงินกู้เพื่อสนับสนุนให้สหกรณ์นำไปดำเนินธุรกิจรวมซื้อจำนวน 840 ล้านบาท ธุรกิจรวมขาย 850 ล้านบาท เป็นทุนกู้ยืมแก่สมาชิก 460 ล้านบาทและลงทุนในทรัพย์สินอีก 150 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีโครงการพิเศษที่จะช่วยสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยร้อยละ 1 ให้แก่สหกรณ์ ได้แก่ โครงการศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ 35 แห่ง เป็นเงิน 105 ล้านบาท โครงการบริหารจัดการธุรกิจรวบรวมผลผลิตของสถาบันเกษตรกร 200 ล้านบาท โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลผลิตกาแฟของสถาบันเกษตรกร 12 สหกรณ์ วงเงิน 114.2 ล้านบาท และโครงการส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลืองพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกรอีก 56 สหกรณ์เป็นเงิน 156 ล้านบาท

“ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ได้ใช้ความรอบคอบในการพิจารณาอนุมัติเงินกู้แก่สหกรณ์ เพราะการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ และยังส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในการดำเนินงาน รวมไปถึงสมาชิกสหกรณ์ที่รอรับบริการจากสหกรณ์ด้วย ดังนั้น ในการพิจารณาเงินกู้จากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์ใดก็ตาม จะต้องต้องมีข้อมูลพื้นฐานที่ชัดเจนในการประกอบการพิจารณาและมีการติดตามประเมินผลอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบหรือปัญหาตามมาในภายหลัง และยึดหลักความถูกต้องและโปร่งใส จะช่วยให้การบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว